

SỞ Y TẾ THANH HÓA  
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30 /TTYT-CV

Thiệu Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2023

V/v Đơn đốc thực hiện phòng chống và  
quản lý điều trị bệnh không lây năm 2023

**Kính gửi:** Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 177/ KH-UBND ngày 04/07/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 06/KH-TTYT ngày 13/01/2023 của giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa về phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2023; Công văn số 41/TTYT-CV ngày 17/5/2023 của Trung tâm Y tế Thiệu Hóa về việc hưởng ứng ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2023.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra công tác Y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023: Còn nhiều trạm y tế chưa triển khai các hoạt động chủ động phòng chống bệnh không lây nhiễm; Tổng số bệnh nhân mắc Tăng huyết áp được phát hiện cộng dồn toàn huyện mới đạt **26,91%**; Tổng số bệnh nhân mắc Đái tháo đường đang được quản lý điều trị toàn huyện chỉ đạt **38,1%**. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch y tế dự phòng, chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2023 của giám đốc Sở Y tế giao, Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa đề nghị các Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, tập trung vào bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, ưu tiên khám sàng lọc phát hiện sớm cho người **từ 40 tuổi trở lên** và người có nguy cơ cao. Đồng thời tư vấn điều trị, phòng tránh biến chứng cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường. Truyền thông vận động người dân đến đo huyết áp tại trạm y tế với thông điệp Ngày tăng huyết áp Thế giới năm 2023 là **“ĐO HUYẾT ÁP ĐÚNG – KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP TỐT – SỐNG KHỎE”**.

2. Phối hợp với truyền thanh xã và tổ chức có liên quan tăng cường công tác truyền thông và vận động nhân dân về phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho bản thân, gia đình và xã hội, chủ động định kỳ đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện bệnh không lây nhiễm khi có dấu hiệu nghi ngờ.

3. Viết bài tuyên truyền về phòng chống bệnh các không lây nhiễm phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn 2 lần/tháng.

4. Tổ chức các hình thức sàng lọc thường xuyên khi người dân đến khám tại Trạm Y tế xã, thị trấn; sàng lọc lồng ghép trong chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh tại các

cơ sở giáo dục, trong khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại cơ quan, tổ chức và khám quản lý sức khỏe cho người cao tuổi; sàng lọc khi khám thai cho phụ nữ có thai. Tổ chức hoạt động sàng lọc, kiểm tra sức khỏe cộng đồng phù hợp với điều kiện của từng xã, thị trấn.

5. Thực hiện chẩn đoán, quản lý điều trị và chăm sóc người mắc các bệnh không lây nhiễm theo đúng phân tuyến kỹ thuật. Thực hiện tư vấn dinh dưỡng, vận động thể lực và thay đổi lối sống cho người mắc bệnh không lây nhiễm; chăm sóc giảm nhẹ, trị liệu tâm lý cho người bệnh ung thư tại Trạm y tế và tại nhà.

6. Thực hiện đầy đủ báo cáo trên phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm, phần mềm thống kê y tế theo thông tư 37 trước ngày mùng 5 hàng tháng theo quy định. Số liệu trên các phần mềm và báo cáo phải khớp nhau.

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Trạm Y tế xã, thị trấn
- Lưu: Khoa, VT.



BSCKI: Trịnh Thị Hương